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เริ่มประชุมเวลา   9.0๐   น. 

        เมื่อไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเขาหองประชุมและได
นับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ไดเขาประชุม  11 ทาน  
ไมมาประชุม  -  ทาน  จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม   และดำเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระที่  1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  ในวันนี้ก็เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ 
    (ประธานสภา ฯ)            ที่ 3 ประจำป 2565 ครั้งที่ 2 ระเบียบวาระของการประชุมในครั้งนี้ก็จะเปนการ   
                                   พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณประจำป 2565  ในวาระที่ 2 การแปรญัตติ  
                                   และในวาระที่ 3   ก็จะเปนการลงมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ   
                                   รายจายประจำปตอไป  เขาสูระเบียบวาระตอไปครับ   

   ระเบียบวาระท่ี  2        - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -ครับ   ก็ขอใหทานสมาชิกฯไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมาดูนะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)            ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำป 2565   วันที่ 11 สิงหาคม    
                                   สิงหาคม  2565  ใหทานสมาชิก ฯ ตรวจสอบดูนะครับวาสวนไหนบางที่ผิดหรือ              
                                   ถามีขอตกบกพรองประการใด ก็จะไดนำไปแกไขตอไป  เชิญครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี – มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครับ    ถาหากวาไมมี  
      (ประธานสภา ฯ)         ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ (สักครู) ครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใด   เห็นควร                 
                                   รับรองการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำป 2565 กรุณายกมือขึ้นครับ                                    

     มติท่ีประชุม             -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมม ี   
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

   ระเบียบวาระท่ี  3       -  กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  4      -   เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณา 

   ระเบียบวาระท่ี  4.1   -   การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566                              
                                  4.๑  - วาระท่ี  2   การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                  ประจำปงบประมาณ  2566 (ช้ันแปรญัตติ) 
                                     
   นายอุดร   มูลดับ       -   ครับ   ก็ขอเชิญทานเลขานุการสภา ฯ  ไดชี้แจงระเบียบขั้นตอนในการพิจารณา 
       (ประธานสภา ฯ)       การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566ในชั้น 
                                  แปรญัตติ  ใหทางสภา ฯ  ไดรับทราบ  ครับ 
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นายณัฐธีร  เปยมธรพัฒน  -  ขอบคุณครบัทานประธานสภา ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 
 (เลขานุการสภา ฯ)            การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๗แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔    
                                             ขอ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดพิจารณาแลวจะตองเสนอราง   
                                   ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม    พรอมทั้งรายงานและ   
                                   บันทึกความเห็นย่ืนตอประธานสภาทองถิ่น     รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุ   
                                   วาไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติม ตอน หรือขอใดบาง  การแปรญัตติและมติของ  
                                   คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด      การสงวน   
                                   ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติดวย   และให   
                                   ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง   
                                   กอนประชุมพิจารณา เวนแตกรณี ตองพิจารณาเปนการเรงดวน”    
                                        วรรคสอง กำหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย 
                                  เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือขอชี้แจงสงสัย  เก่ียวกับรายงานนั้น ขอบคุณครบั 
                                              ขอ ๕๕  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะ      
                                   การขอลดรายจายหรือขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย   และจะตองมีสมาชิก    
                                   รับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
                                              ขอ ๖๐   หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหมหรือเพ่ิมเติมรายจายหรือ    
                                  เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย          เวนแตจะได  
                                  รบัคำรับรอง        จากผูบริหารทองถิ่นหรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถิ่นเปน     
                                  ผูแปรญัตติ 
                                               ขอ ๖1  หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมขีอผูกพัน    
                                  อยางใด อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
                                               (๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชเงินตนเงนิกู  
                                               (๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงนิที่ตองจายตามกฎหมาย   
                                     ถามีปญหาวารายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธานสภา ฯ 
                                  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

      ที่ประชุม               -  ทราบ 

   นายอุดร   มูลดับ        -  ครับ   เมื่อสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขาใจระเบียบที่เกี่ยวของแลว ขอเชิญประธาน    
       (ประธานสภา ฯ)        คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลตอที่ประชุมสภาฯลำดับตอไป  เชิญครับ 

      นายวิไล  จันทสุข      -  ครับ ตามที่สภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  ไดประกาศเรยีกประชุมสภาสมัย 
(ประธานกรรมการแปรญัตติ) สามัญที่ 3 ประจำป 2565 ในวันที่ 11 - 25 สิงหาคม 2565  และไดเรียกประชุม  
                                   สภาทองถ่ิน   เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   ประจำปงบประมาณ    
                                   พ.ศ. 2566 วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ  เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2565   ซึ่งทางสภา   
                                   องคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร มีมติเห็นชอบในชั้นรับหลักการ     และไดทำการ 
                                  เลือกคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวนั้น   โดยสภาองคการบริหารสวน  
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                                  ตำบลโคกเพชรไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ   เปนที่เรียบรอยแลวนั้น   
                                  ประกอบดวย  
                                            (๑) นายวิไล จันทสุข               เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๑ 
                                            (๒) นายณัฐพงษ ใจดี               เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๒ 
                                            (๓) นายมานิต  สวางภพ           เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ ๓ 
                                            (4) นายสมภาส ใจมนต            เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 4 
                                            (5) นางสาวรัชนีวรรณ แพงมา    เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 5 
                                            (6) นางเสนห ภูม ี                  เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 6 
                                            (7) นายวรวุฒิ สมาธิ               เปนคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 7 

                                           โดยคณะกรรมการแปรญัติติ ฯ ไดมีมติเลือกนายวิไล จันทสุข เปนประธาน  
                                 กรรมการแปรญัตติและมีมติใหนายมานิต สวางภพ เปนเลขานุการฯคณะกรรมการ   
                                 แปรญัตติฯ ซึ่งตามที่สภาองคการบริหารบริหารสวนตำบลโคกเพช  ไดมีมีมติกําหนด   
                                 ระยะเวลาใหย่ืนคําแปรญัตติฯ ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม     
                                 2565 - วันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖5  เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ  หองประชุม   
                                 สภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรนั้น    ในชวงระยะเวลาที่กำหนดไวดังกลาว    
                                 ปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถ่ิน    ไดยื่นเสนอคําแปรญัตติ ฯ     
                                 ตอคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ แตอยางใด  
                                      อยางไรก็ตามคณะกรรมการแปรญัตติฯ อาจมีการพิจารณาแกไขรางขอบัญญัติ   
                                 งบประมาณรายจายฯ  ซึ่งเปนฐานอํานาจตามขอ ๕๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                                 วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)    
                                 พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงตองแจงผูบริหารทองถิ่นและผูเกี่ยวของเขารวมประชุม  ประธาน   
                                 กรรมการแปรญัตติ ฯ   จึงไดมีหนังสือแจงนัดประชุมลงวันที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖5     
                                 แจงผูบริหารทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการและที่มีสวนเก่ียวของเขารวมประชุม   
                                 ในการประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย     ประจําปงบประมาณ    
                                 พ.ศ.๒๕๖6 ในวันท่ี 19  สิงหาคม  2565  เวลา 09.00 น. ณ  หองประชุมสภา    
                                 องคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
                                          โดยสรุปมติคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
                                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ไดดังนี้  
                                 ๑) ชื่อรางขอบัญญัติ ฯ     ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความ ใหคงไวตามรางเดิม 
                                 ๒) หลักการและเหตุผลของรางขอบัญญัติฯ ไมมกีารแกไขหรือเพิ่มเติมขอความ      
                                 ใหคงไวตามรางเดมิ  
                                 ๓) รางขอบัญญัติฯ ขอ ๑ ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใหคงไวตามรางเดิม  
                                 ๔) รางขอบัญญัติฯ ขอ ๒ ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใหคงไวตามรางเดิม  
                                 ๕) รางขอบัญญัติฯ ขอ ๓ ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใหคงไวตามรางเดิม  
                                 ๖) รางขอบัญญัติฯ ขอ ๔ ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใหคงไวตามรางเดิม  
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                                 ๗) รางขอบัญญัติฯ ขอ ๕ ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใหคงไวตามรางเดิม  
                                 8) รางขอบัญญัติฯ ขอ 6 ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใหคงไวตามรางเดิม  
                                 9) รางขอบัญญัติฯ ขอ 7 ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความใหคงไวตามรางเดิม                   
                               10) รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ    
                               พ.ศ. ๒๕๖6  ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความ ใหคงไวตามรางเดิม 
                               ๑1) รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไปประจําป พ.ศ. ๒๕๖6    
                               ซึ่งเปนคำชี้แจงรายละเอียดการใชจายในแตละแผนงาน   แตละงาน    ตามงบรายจาย   
                               ประกอบดวยงบกลาง  งบบุคลากร  งบดําเนินงาน  งบลงทุน งบเงินอุดหนุน   จำนวน   
                               งบประมาณ   และขอความในคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย   เห็นวาเหมาะสม  
                               แผนงานโครงการ/กิจกรรม ดังกลาวเปนไปตามแผนพัฒนา ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70)    
                               รายจายทั้ง 12 แผนงาน จึงไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความ ในตอนใด   ใหคงไวตาม   
                               รางเดิม สําหรับรายการอ่ืน ๆ ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
                               พ.ศ. ๒๕๖6   ที่นอกเหนือจากขางตนเห็นวามีความเหมาะสมแลว   ไมมีการแกไขหรือ    
                               เพ่ิมเติมขอความ ใหคงไวตามรางเดมิ  
                                       จึงสรุปไดวา รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6    
                              ฉบบันี้ มีความเหมาะสมและครอบคลุมทุกแผนงานแลว รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ตางๆ 
                              เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  ๔  ป  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ไมมีการแกไขหรือเพ่ิมเติมใน   
                              ขอความในตอนหนึ่งตอนใด  ใหคงไวตามรางเดิม  ไมมีผูย่ืนเสนอคําแปรญัตติ   และไมม ี 
                              คณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ขอสงวนความเห็นแตอยางใดจึงเรียนเพ่ือโปรดทราบและเพื่อ  
                              เสนอใหที่ประชุมสภา ฯ  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
                              รายจายประจำปงบประมาณพ.ศ. 2566 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามระเบียบตอไป 

นายอุดร  มูลดับ       -  ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดชี้แจงมา  ทานสมาชิกสภา ฯ  ทุกทานก็คงทราบ
(ประธานสภา ฯ)          แลวนั้น ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ไดสงใหทานสมาชิก ฯ แลว  ใน 
                              ลำดบัตอไปขอใหเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ   ขอเชิญครับ  

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.   
(เลขานุการสภา ฯ)        ๒๕47 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕47 
                                      ขอ ๕๑   ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง   ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ    
                              เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือมีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตท่ีประชุมสภา       
                              ทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น 
                                      ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ    หรือเห็นดวยกับการแกไข   
                              ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก    
                                      ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญที่ประชุม   
                              สภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม  เฉพาะที่  
                              ขัดแยงหรือบกพรองก็ไดโดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีกในกรณีที่มีมติสงปญหา  
                              ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ  เปน   
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                            อันระงับไวกอน   แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไปสภาทองถิ่นอาจลงมติ   
                            ใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 
                                   ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม   
                            สภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 
                                 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นตามวรรคสาม   
                            แลวใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถิ่น ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง   
                            กอนวันนัดประชุม เวนแตกรณตีองพิจารณาเปนการดวน 
                                  ในการประชุมตอวาระที่สองใหที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไวเทานั้น                    

    ที่ประชุม        -    รับทราบ 

นายอุดร   มูลดับ  -    ครับ      ก็ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ไดรายงานตอสภา ฯ   แลววาในการรอ 
(ประธานสภา ฯ)        รับคำแปรญัตติขอบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 25๖6 ไป  เม่ือวันที่ 15  
                            17  สิงหาคม  2565   ไมมีทานสมาชิกสภาทองถิ่นและทางคณะผูบริหารไดยื่นเสนอแปร  
                            ญัตติ    โดยเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2565   ทางคณะกรรมการแปรญัตติพรอมดวยทาง  
                            คณผูบริหารและผูที่มีสวนเก่ียวของจึงไดเขามารวมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยมติ 
                            คณะประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดมีมตเิห็นชอบใหคงรางเดิมและไมมีคณะกรรมการ 
                            แปรญัตติฯ ขอสงวนความเห็นแตอยางใดนะครับ ครับ  มีทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยอะไร   
                            เพ่ิมเติมไหมครับ ก็สอบถามมาไดนะครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ (สักครู)   
                            ไมมีนะครับทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นดวยกับคณะกรรมการแปรญัตติที่จะคงไวตามรางเดิม  
                            ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  พ.ศ. 25๖6  โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ     
                            กรุณายกมือขึ้นครับ 

  มติที่ประชุม       -   มีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมขอบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 25๖6   
                            เห็นชอบ  10  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   (ประธานสภางดออกเสียง)       

นายอุดร   มูลดับ    -  ครับ  ดังนั้นสรุปไดวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร เห็นชอบกับราง
(ประธานสภา ฯ)        ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕66  ตามคณะกรรมการ  
                            แปรญัตติ ฯ เสนอ นะครับ  
       ที่ประชุม       -  ทราบ                      

นายอุดร   มูลดับ    -  ครับ   ลําดับตอไปจะเปนการพิจารณาลงมติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
(ประธานสภาฯ)        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6   ในวาระที่สามก็คือในชั้นลงมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติ   
                           งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2566  แตกอนที่จะเขาสูระเบียบวาระการ  
                           ประชมุตอไป  ผมขอพักการประชุม 10  นาที  นะครับ 

-พักการประชุม 10  นาที-  
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 นายอุดร   มูลดับ          -  ครับ  กลับเขาสูระเบียบวาระการประชุมนะครับ 
 (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 4.2      -   การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.                              
                                  2566 (วาระที่  3 – ชั้นลงมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ   
                                  รายจายประจำปงบประมาณ)  

   นายอุดร  มูลดับ          -  ครับ   กอนที่เราจะทำกการลงมติกันในชั้นนี้   ผมก็ขอเชิญทานเลขานุการสภา ฯ 
   (ประธานสภา ฯ)            ไดชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของใหทางสภา ฯ  รับทราบดวยครับ   

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
      (เลขานุการสภา ฯ)       ๒๕๕๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                         ขอ ๕๒ การพิจารณารางเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ 
                                   ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันควรในการพิจารณานี้    
                                   ใหที่ประชุมสภาทองถิ่น ลงมติวาจะใหตราเปน ขอบัญญัติหรือไม  

     ที่ประชุม               -  ทราบ 

นายอุดร  มูลดับ            -  ครับ  ตามระเบียบขอกฎหมายก็ตามที่เลขานุการสภาฯ ชี้แจงไปแลว  ในลําดับตอไป 
(ประธานสภา ฯ)               กระผมจะขอลงมติสภาเลยนะครบั ทานสมาชิกสภาทองถิ่น   ทานใด    เห็นชอบราง  
                                   ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖6 ใหตราเปนขอบัญญัติ  
                                   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 หรือไม  โปรดยกมือครับ  

    มติที่ประชุม             -  มีมติเห็นชอบ จํานวน ๑0 เสียง  ไมเห็นชอบ   -ไมมี- (ประธานสภา ฯงดออกเสียง)                           

 นายอุดร  มูลดับ            -  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ   ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
(ประธานสภาฯ)                 งบประมาณ พ.ศ.๒566 แลว ก็จะไดนําเสนอตอนายอำเภอขุขันธ เพื่อพิจารณา   
                                    อนุมัติ และประกาศใชเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
                                    พ.ศ. ๒๕๖6 ตอไป  เขาสูระเบียบวาระตอไปกันเลยนะครับ 

   ระเบียบวาระที่  5      -  เรื่องที่เสนอใหม 
                                         (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่ 6       -  เรื่องอื่นๆ         

   นายอุดร     มูลดับ      -  ครับ   ทานคณะผูบริหาร  หรือทางทานสมาชิก ฯ ที่มีอะไรจะนำเสนอตอที่ 
     (ประธานสภา ฯ)          ประชุมสภาฯ ก็เชิญไดเลยนะครับ  เชิญครับทานนายกฯ         

นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ - ครับ    ผมก็ขอบคุณครับทานประธานฯ  เรียนทานประธานสภา  ฯ   ทานสมาชิกฯ  
   (นายกอบต.โคกเพชร)      ทุกทานนะครับ ในเรื่องของงานประเพณีแซนโฎนตาที่เราจะเขารวมในเดือนกันยายน   
                                   นี้นะครับ    อบต.ของเราก็มีแผนที่จะจัดตกแตงประดับรถเพ่ือรวมขบวนในวันที่  10    
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                                    กันยายน  นี้นะครับ  ทานสมาชิกฯ ที่มีเวลาวางก็อยากจะใหเขาเขามาชวยกัน  
                                    แวะเวียนเขามาดูนิดนึงนะครับผม ขอบคุณครับ 

    นายอุดร   มูลดับ        -  ครับ    มีทานใด จะนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ อีกไหมครับ  
     (ประธานสภา ฯ)           เชิญครับ  ทานรองนายก ฯ  ครับ           

 นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ   เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ  และเจาหนาที่ผูเขารวมประชุม   
   (รองนายกอบต.โคกเพชร)  ทุกทานนะครับ   กระผมก็มีเรื่องที่จะแจงใหทางสภาฯ ไดรับทราบ   ก็คือเรื่องน้ำ 
                                    นะครับ  ในสวนของหวยศาลาตนน้ำของแหลงน้ำในคลองบานเรา  ตอนนี้ก็ถือวา  
                                    ระดับน้ำเยอะพอสมควรแลวนะครับ  ลนสปลเวยมาแลว  อีกไมก่ีวันก็นาจะมาถึง 
                                    ตำบลของเราแลว ผมก็อยากจะแจงไปยังทานสมาชิกฯ นะครับวา หากหมูบานใด    
                                    ที่มีบล็อกคอนเวิรทแลวเอาอะไรไปก้ันไว  ก็ชวยกันบริหารจัดการเอาออกไปกอน  
                                    นะครับ  เพ่ือไมใหทวมถนนขามคลอง  ผมก็มีเรื่องนำเรียนสภาฯ เพียงเทานี้ครบั  
                                    ขอบคุณครบั 

    นายอุดร   มูลดับ         - ครับ    มีทานใด จะนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ อีกไหมครับ  
     (ประธานสภา ฯ)           เชิญครับ  คุณวาฤดี  ครับ           

นางสาววาฤดี  สัมมนา       - เรียนทานประธานสภาฯ  ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกฯ ทุกทาน   นะคะ            
    (สมาชิกหมูที่ 7)             ดิฉันก็มีเรื่องที่จะนำเรียนสภาฯ  ผานมายังคณะผูบริหารก็คอื ในเรื่องของบริเวณ   
                                    แทนผลิตน้ำประปาของหมูบานโนนสำราญตอนนี้รกมากเลยคะ  พวกหญาแลวก็   
                                    วัชพืชขึ้นเต็มบริเวณพ้ืนที่   ก็อยากใหหนวยงานใหเจาหนาที่ที่มีสวนเก่ียวของเขา      
                                    ไปทำความสะอาดดวยนะคะ  เพราะชาวบานที่เขาผานไปผานมา    เขาก็ติติงอีก   
                                    เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องไฟฟาสองสวางในหมูบาน  ซึ่งก็ถือวาเปนนโยบายเรงดวนของ 
                                    คณะผูบริหารชุดนี้นะคะ ก็คือเรื่องไฟฟาสองสวาง  ตรงจุดสี่แยกบานโนนสำราญ     
                                    ที่มันเสียนะคะ  ดิฉันทำหนังสือรองทุกขเขามาแลวประมาณ  1 เดือน  ก็ยังไมได   
                                    รับการดำเนินการแกไข ตอนกลางคืนเด็ก ๆ เขาไปซอมเตน  ปนจักรยานกลับมา   
                                    ก็อันตราย อยางเมื่อคืนก็เกือบเกิดอุบัติเหตุ ก็อยากใหทางทานนายกฯชวยกำชับ   
                                    เจาหนาที่เขาไปดำเนินการในสวนตรงนี้ดวยนะคะกลัววาจะเปนกรณีวัวหายแลว   
                                    ลอมคอก  ขอบคุณคะ 

    นายอุดร   มูลดับ        -  ครับ    เชิญครับ  ทานนายก ฯ  ชี้แจงครับ       
     (ประธานสภา ฯ)            

 

 

                                                                                                           นายวีรศกัดิ์.../ 
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นายวีรศกัดิ์ พัฒนาอนุสรณ  -ครับ  ขอบคุณครับทานประธาน ฯ ครับ   สำหรับกรณีที่ทานสมาชิก ฯ  หมูท่ี  7     
    (นายกอบต.โคกเพชร)     ไดเรียนมาในที่ประชุมกรณีบริเวณแทนผลิตน้ำประปานะครับ   ผมก็เคยไดใหทาง                                                                          
                                   เจาหนาที่เขาไปดำเนินการทำความสะอาดมาแลวครั้งหนึ่งนะครับ    แตเนื่องจาก  
                                   ชวงนี้เปนฤดูฝนพวกหญาหรือวัชพืชก็อาจจะขึ้นเร็ว ก็เดี๋ยวผมจะใหทางเจาหนาที่     
                                   เขาไปดำเนินการใหนะครับ        ในสวนเรื่องไฟฟาสองสวางที่ถือวาเปนนโยบาย 
                                   เรงดวนของคณะผูบริหารชุดนี้  ก็คือการเดินสายดับในหมูบานทั้งหมด   เพราะที่   
                                   เราทำกันอยูมันไมถูกตอง    ทางการไฟฟาเขาเห็นก็บอกวามันไมถูกตองใหเอาลง 
                                   เพราะมันอันตราย  สำหรับโครงการไฟฟาสายดับในตอนแรกเลย  ผมก็จะใหทาง   
                                   บานโคกเพชรกับบานตาองคเปนหมูบานนำรองกิอนนะครับ จากที่ไดใหทางไฟฟา 
                                   ประมาณการมาให  2 หมูบาน ก็จะตกอยูที่ 300,000 บาท ซึ่งผมก็จะทยอยทำ 
                                   ใหไปเรื่อย ๆ นะครับ สวนที่ทางทานสมาชิก ฯ  แจงปญหาเขามา  ผมก็จะใหทาง   
                                   ชางเขาไปซอมแซมให  แกปญหากันกอน  วันกอนก็บานสุขเกษมนะครับ  เห็นวา   
                                   น้ำทวมผมก็จะใหทางพนักงานเขาไปลอกทอให   ปญหาน้ำทวมก็มีทกุหมูบานแต   
                                   บางหมูบานเขาแกปญหากันเองภายในหมูบานกอน  อยางบานโนนสำราญก็ถือวา  
                                   ดีนะครับสำหรับผูนำ เพราะวาเราอยูตรงนี้ก็เพราะพ่ีนองประชาชนเขาไววางใจให 
                                   เราเขามาทำหนาที่  ทางผูนำทองที่ ทองถิ่น ก็ตองรวมมือกันแกปญหาเฉพาะหนา 
                                   ไปกอนนะครับ   ขอบคุณครับ 

       นายอุดร   มูลดับ     - ทานสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือเพ่ิมเติมตรงไหนอีกไหมครับ ไมมีแลวนะครับ 
      (ประธานสภาฯ)          ถาไมมีแลว ผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิก ฯ   ท่ีไดใหความรวมมือรวมเขาประชุม 
                                   ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปบประมาณ  2566    
                                   ผมก็ขอปดการประชุมในวันนี้ไว   เพียงเทานี้ครบั 

                                -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น 
 
 
 
                                                              
                                   (ลงชื่อ)                                         ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                 (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
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               คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ไดตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล
โคกเพชร   สมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2  ประจำป  2565   เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   เห็นวาถูกตอง
แลวจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
                                                  
                 (ลงชื่อ                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นายสมชาย  จันครา) 
                        หัวหนาสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

 
 

                  (ลงชื่อ)                                                กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                  (นายมานิตย  สวางภพ 
                  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร  หมูที่  2 

 

              (ลงชื่อ)                                                 กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                    (นางสาววาฤดี  สัมนา)  
                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร   หมูที่  7 

 
 -    การรับรองรายงานการประชุม 

           รายงานการประชุมฉบับนี้สภาอบต. โคกเพชร ไดรับรองแลว    เมื่อคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตำบลโคกเพชร ประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร   สมัยสามัญที่ 4  ประจำป  2565  เม่ือวันที่ 29 
ธันวาคม  2565    จึงลงนามไวในรายงานการประชุม 
 
                                   
                         (ลงชื่อ)                                            

                                                       (นายอุดร    มูลดับ) 
                         ตำแหนง    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

 
 
 
 
 


